
 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป ๒๕๕7 
วันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕57  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน 11)    
******************** 

ผูมาประชุม 
1.นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอุทิศ   ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
3.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
4.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
5.นายวิษณุ  เกตุสุริยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขต ๗ อ.เมือง 
6.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
7.นายสุจินต สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙  อ.เมือง 
8.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
9.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
10.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
11.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
12.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
13.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.แกลง 
14.นายอดุลย  นิยมสมาน  ส ม า ช ิก ส ภ า อ ง ค ก า ร บ ร ิห า ร ส ว น จ ัง ห ว ัด ร ะ ย อ ง   เ ข ต  2   อ .บ า น ค า ย 
15.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต ๓ อ.บานฉาง 
16.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
17.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  อ.เขาชะเมา 
18.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
19.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 1 อ.นิคมพัฒนา  
20.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
๑.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
3.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
4.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
5.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
6.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต  ๑  อ.บานฉาง 
7.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต  2 อ..บานฉาง  
8.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 

ลาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต  1  อ.บานคาย 
     (ลาปวย) 
 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
๑.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายจารุวัฒน  สุนทรเวชพงษ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
๔.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายศุภศักดิ์        ผุดผอง   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายจรัญ        ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายทวนธน  คํามีศรี   ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นางมัณฑนา  แสงศิวะฤทธิ์  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
10.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
11.นายสุวิทย  สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
12.นายธวัชชัย        ใจดี   นิติกร 8 ว  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
13.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
14.นางลัดดาวัลย      ชาไธสง   หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
15.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
16.นายสุวินัย  สนิทมวง  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
17.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
18.นายชาญชัย        ภิรมจิตร   ผูอํานวยการกองชาง 
19.นางสาวธัญชนก    ศรีรัตน   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
20.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
21.นางรัชนี  สุวรรณเกษร  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
23.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินฯ 
24.นายชัยพล  ปญญาวิศิษฐกุล  หนังสือพิมพพลังสื่อ 
25.นางสาวกวิสรา เรืองทับ   หนังสือพิมพขาวสด 
26.นายวรกร  สวาทนา   หนังสือพิมพเพ่ือปวงชน 
27.นายบรรเจิด  ภักดี   หนังสือพิมพขาวทองถ่ิน 
28.นางกุหลาบ  อุปรี   หนังสือพิมพยุติธรรม 
29.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุรการ 6ว  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
30.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
31.นายณรงคศักดิ์ โตจริง   ผูสื่อขาว 
32.นายวัชระ  เอ่ียมกุลวรพงษ  นิติกร 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายนิติการฯ 
33.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการกีฬาและนันทนาการ 

34.นายสุวิทย… 
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34.นายสุวิทย  แสงสิน   นิติกร 3 
35.นายวิทยา  สยามไชย  นักพัฒนาชุมชน 5 
36.นายพีรพงศ  จันทรวิไล  หนังสือพิมพมวลชนบูรพา 
37.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบฯ 
38.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายพัฒนาระบบฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
39.นางนฤมล  สืบเสนาะ  เจาพนักงานธุรการ 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาระบบฯ 
40.นางสาวกิจญารัศม สายทองอินทร  นักพัฒนาชุมชน 5 
41.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสราง 
42.นายปกรณ  บุราณรัตน  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
43.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
44.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
45.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกา 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดฯ 
46.นางอุษา  ชวนชิด   เจาพนักงานธุรการ 5 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
47.นางศิริวรรณ  บุญมี   นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ 
48.นางสาวพูลศรี ภาคพิเศษ  เจาพนักงานธุรการ 6ว 
49.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
50.นางสุวรรณา  เจริญชะนะ  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
51.นายสะอาด  ยุทธจักร   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
52.นางสาวฐิภาพรรณ แกวถาวร  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
53.นายปญญาวัชร ดอกไมเทศ  ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
54.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
55.นางณิชาพร  คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณและพัฒนารายได 
56.นางรัชนี  ตันเกษม   เจาพนักงานธุรการ 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายกิจการขนสง 
57.นางขนิษฐา  พุมเจริญ  หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน 
58.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
59.นางสาวศศินา จรรยารักษ  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
60.นางสาวเสาวณีย แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
61.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกร 5 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ   
62.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
63.นายประจวบ  รัตนเกตุ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
64.นางจันทรทรา โสภา   หัวหนาฝายการประชุม 

65.นางสาวทัศนดาว... 
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65.นางสาวทัศนดาว ทองเรือง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
66.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน 5 
67.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
68.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
69.นายพิทวิสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
70.นางสาวปรียนันท ลภัสกรพิบูล  เจาพนักงานธุรการ 4 
71.วาท่ีร.ต.หญิงกมลวรรณ   สุนทรยาตร  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
72.นางสาววีนัส  ไหวดี   นักพัฒนาชุมชน 3 
73.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
74.นางอัมพร  สลับสี   ผูชวยนักวิชาการพัสดุ 
75.นางธีระนันท  คําทอง   เจาพนักงานธุรการ 4 
76.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 6ว 
77.นางสาวนฤมล ชัยเขต   เจาพนักงานธุรการ 3 
78.นายอนันต  ละวันนา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
79.นางสาวรัทญา คันสูงเนิน  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
80.นางมยุรา  กอนทอง  เจาพนักงานธุรการ 4 
81.นายเอนก  แกวกรุด   พนักงานขับรถยนต  
82.นางสาวจินตนา สนอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 

เริ่มประชุม  เวลา 14.30 น. 

เลขานุการสภาฯ   เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 พระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 และ ขอ 25 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2547 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  บัดนี้สมาชิก สภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม 
จํานวน.........20.....คน ครบองคประชุม 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

  ขอ 26 เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถ่ินมาครบองคประชุม
แลวแตไม มีประธานสภาทองถ่ินและรองประธานสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยูในท่ีประชุมหรือ
อยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากท่ีสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมคราว
นั้นเปนประธานท่ีประชุมชั่วคราว เพ่ือดําเนินการใหสมาชิกสภาทองถ่ินเลือกกันเองเปน
ประธานท่ีประชุมคราวนั้น โดยใหเสนอชื่อและลงคะแนนดวยวิธียกมือ ถาในระหวางการเลือก
นั้นประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ิน แลวแตกรณี เขามาในท่ีประชุมและยอม
ปฏิบัติหนาท่ีก็ใหระงับการเลือกนั้นเสีย หรือถาเลือกไดแลวก็ใหผูไดรับเลือกเปนอันพนหนาท่ี
และนําความในขอ 7 และขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ 
  เนื่องดวยประธานสภาฯ ไมสามารถปฏิบัติภารกิจได เนื่องจากปวย  จึงขอเชิญสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีมีอายุสูงสุด ซ่ึงอยูในท่ีประชุม โดยไดตรวจสอบแลว 
 ปรากฏวา นายอดุลย  นิยมสมาน  เปนผูมีอายุสูงสุดจึงขอเรียนเชิญข้ึนสูบัลลังก เพ่ือปฏิบัติ 

หนาท่ีประธาน... 
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 หนาท่ีประธาน ท่ีประชุม ชั่วคราว  เพ่ือดําเนินการใหสมาชิกสภาทองถ่ินเลือกกันเองเปน

ประธานท่ีประชุมคราวนั้น โดยใหเสนอชื่อและลงคะแนนดวยวิธียกมือ 
          เรียนเชิญประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานฯ ข้ึนสูบัลลังก 

นายอดุลย นิยมสมาน เม่ือสมาชิกสภาฯ ไดทราบถึงวิธีการเลือกประธานท่ีประชุม ผมขอดําเนินการตาม 
ประธานฯ ช่ัวคราวข้ันตอน โดยขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกท่ีตนเห็นสมควรใหเปนประธานท่ีประชุม  

โดยตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน 
  ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ  ซ่ือประเสริฐ 

นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม
นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ ส .อบจ .เขต 3 อําเภอเมือง ผมขอเสนอ  นายเดชาธร รูปเลขา       
อดีตรองประธานสภาฯ คนเกาข้ึนดําเนินการเปนประธานท่ีประชุมในครั้งนี้ครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอ 
ประธานฯ ช่ัวคราว ทานอ่ืนอีกหรือไม 

 ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ
จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....20.... คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบเลือก ส.อบจ.เดชาธร รูปเลขา เปนประธานท่ีประชุม 

ตามท่ี ส.อบจ.อุทิศ  ซ่ือประเสริฐ เสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก ส.อบจ.เดชาธร รูปเลขา เปนประธานท่ีประชุม 
    เห็นชอบ           จํานวน .......19......คะแนนเสียง 
     ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
    งดออกเสียง       จํานวน .........1.......คะแนนเสียง 

เลขานุการสภาฯ        เรียนเชิญทานเดชาธร รูปเลขา ประธานท่ีประชุมข้ึนสูบัลลังก 
เรียนเชิญ ประธาน ฯ กลาวเปด ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน  
ประธานฯ จังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก     

เปนเกียรติ  มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองเนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาอ งคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบก ฎหมายกําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหง
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงไดเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕7 ในวันนี้ และหวัง
เปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเ กิดความรวมมือ รวมใจ  ของทุก
ฝายเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน แกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองสืบไป  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการ ประชุมสภาอง คการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕7  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑...    
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ขอเชิญผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทุกทาน         

   รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป 2557 
   ภายใตแนวคิด “แตกตางอยางเขาใจ  สังคมไทยเสมอภาค ” ในวันท่ี 13 มีนาคม 2557   
   และ 17.00 น. ณ หองสรอยเพชร โรงแรมโกลเดนซิตี้ระยอง 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี  4  ประจําป  ๒๕๕6  เม่ือวันท่ี 26 ธันวา คม 
พ.ศ. 2556 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานฯ 

เลขานุการสภาฯ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยข อบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔      
         ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
  การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
  การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส 
  ตรวจดูได กอนเวลาประชุมไมนอยกวา หนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุม
  นั้น 
        การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานฯ การประชุม     

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการตรวจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ
รายงานการประชุม มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 
   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
  ๑/255๗ เม่ือวันท่ี  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๗   เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัด ระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ  เพ่ือรับรอง ตามขอ ๓๓  ของระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุ มสภาทองถ่ิน พ .ศ .๒๕๔๗  และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้     

 ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย  นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ                
  นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๒ มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุมไดแก นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

ขอ ๓ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  วันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒556 มีจํานวน ๒๗ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดร ะยอง มาประชุมจํานวน 
2๓ คน ไมมาประชุมจํานวน ๖ คน มีการประชุมท้ังสิ้นจํานวน ๑๑ วาระ 
โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

   ระเบียบวาระท่ี ๑๑  เรื่องอ่ืนๆ มีผูอภิปราย ดังนี้ 
1. นายกิตติ… 
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   1. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรื่อง ขอเชิญ ส .อบจ .รวมงานพิธีเ ปดงานวันสมเด็จ      
  พระเจาตากสิน ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
  ระยอง 
   2. นายกฤษเชาวน นันทสุขแสวง เรื่อง ขอนําเสนอหลักสูตรปริญญาโทและ    
  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
  เหนือวิทยาเขตระยอง 
   3. นายทรงศักดิ์ กุลรัตน เรื่อง ขอเชิญ ส .อบจ.รวมงานโครงการงานวันครู ในวันท่ี  
  16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
   4. นายพายัพ ผองใส เรื่อง ขอถามคณะผูบริหารวาหลักสูตรปริญญาโทและ   
  ปริญญาเอก สามารถใชงบของ อบจ .เขาไปเรียนไดห รือไม และขอใหมีโลโกสัญลักษณของ 
  อบจ.ระยองติดไวท่ีผนังดานหลังของทานประธานสภาฯ 
   5. นางมัณฑนา แสงศิวะฤทธิ์ เรื่อง การเบิกจายในการศึกษาตอ ขณะนี้ระเบียบ     
  ยังไมชัดเจน 

 โดยเลิกประชุมเวลา  ๑5.5๐ น. 
  ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแล ว มีมติเห็นชอบ                   

  ใหเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยองคราวตอไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา   

นายเดชาธร รูปเลขา รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัย วิสามัญ  สมัยท่ี 4    
ประธานฯ  ประจําป ๒๕๕6  เม่ือวันท่ี  26 ธันวาคม ๒๕๕6  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง หรือไม   
      ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี  สุวรรณวิจิตร  

นายเสรี สุวรรณวิจิตร เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทาน สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานกระผม
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร ส .อบจ .เขต 8 อําเภอเมือง  ผมขอแกไขรายงานการประชุมในหนาท่ี 
  23 ในยอหนาสุดทายท่ีผมเคยไดอภิปรายไว เก่ียวกับเรื่อง ฝากไปยังฝายบริหา รพิจารณาเรื่อง
  อาคารเรียนท่ีขาดไป ยอหน าสุดทายบรรทัดท่ี 6 ขอค วามวา  เนื่องจากบังเอิญโรงเรียน      
  เนินพระอยูในเขตเลือกตั้งของผมโรงเรียนเนินพระนั้นประเด็นของปญหา คือชุมชนในเขต
  เทศบาลนครมีความเปนอยูอยางหนาแนน มีประชากรแฝงและเด็กซ่ึงตามผูปกครองมาอาศัย
  อยูเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความแออัดในการใชบริการท่ีโรงเรียนทางโรงเรียนมีกําลังครูครบ
  และพรอมท่ีจะขยายเรื่องจํานวนนักเรียน แตเนื่องจาก ตัวอาคารมีขีดจํากัด  ขอแกไขเปน    
  “แตเนื่องจากขาดแคลนหองเรียนท่ีจะมารองรับเด็กนักเรียน” ขอบคุณครับ 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม 
   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวน
  เปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ ประชุมสภา
  ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  อีกหรือไม  
                  มีสมาชิกสภาฯ  จํานวน.......20.....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕6 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556   
  โปรดยกมือข้ึน 

มีสมาชิกสภาฯ... 



- 8 - 
 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕6 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556   
  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีม ติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  

    รับรอง           จํานวน ......19....คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......1.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

นายเดชาธร รูปเลขา เนื่องจากนายพายัพ ผองใส รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
ประธานฯ คนท่ีหนึ่ง และนายเดชาธร รูปเลขา รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
 คนท่ีสอง ไดยื่นหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดระยอง เพ่ือขอลาออกจากตําแหนงตั้งแตวันท่ี  1  

มีนาคม  ๒๕๕๗ เปนตนไป ทําใหตองจัดใหมีการเลือกรองประธานสภาฯ คนท่ีหนึ่ง         
และคนท่ีสอง แทนตําแหนงท่ีวาง 

  ๓.๑ เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ีหนึ่ง 
  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ.๒๕๕๒ 

  มาตรา 19  เม่ือตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุ
ของสภาองคการบริหารสวนจัง หวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการ
เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
แลวแตกรณี แทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับ การประชุมสภา ทองถ่ิน พ .ศ.2547 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

  ขอ 15  เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภา
ทองถ่ินพนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกประธานสภา
ทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิ น แลวแตกรณีแทนตําแหนงท่ีวาง 
ดังนี้ 

  (1) กรณีประธานสภาทองถ่ิน หรือรองประธานสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือก
ประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ิน แทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีตําแหนงวางลง 

  ขอ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําคว ามในขอ 8 มาใชบังคับ โดย
อนุโลม 

  กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใดมีรอง
ประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคน ใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน แลว
จึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี 

ขอ 8 วิธีเลือก... 
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  ขอ 8 วิธีเลือก ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนท่ี

ตนเห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงฯ การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน รับรองไมนอย
กวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดี ยว ชื่อท่ีเสนอไม
จํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อและ
ชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนน
ตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแ นนสูงสุดเทากัน
หลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวา
ยังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

  ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 
  ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการ

สภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น
ไดรับเลือก 

นายเดชาธร รูปเลขา เม่ือสมาชิกสภาฯ ไดทราบถึงวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ แลวผมขอดําเนินการ 
ประธานฯ ตามข้ันตอนโดยใหเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ีหนึ่ง     

ขอใหสมาชิกเสนอชื่อผูท่ีตนเห็นสมควรใหเปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง คนท่ีหนึ่ง โดยตองมีสมาชิกสภาฯ รับรองไมนอยกวาสองคน    

ขอเชิญ ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ผมขอเสนอ นายสุจินต สาครเสถียร เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง คนท่ีหนึ่ง 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะเสนอทานอ่ืน 
ประธานฯ อีกหรือไม 
  ถาไมมีผูเสนอถือวา นายสุจินต สาครเสถียร  เปนรองประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง คนท่ีหนึ่ง 
3.2 เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ีสอง 
ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ีตนเห็นสมควรใหเปนรองประธานสภาองคการ บริหาร

สวนจังหวัดระยอง คนท่ีสอง โดยตองมีสมาชิกสภาฯ รับรองไมนอยกวาสองคน  
ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม 

นายเดชา บุญธรรม ผมขอเสนอ นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง คนท่ีสอง 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะเสนอทานอ่ืน 
ประธานฯ อีกหรือไม 
  ถาไมมีผูเสนอถือวา นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง คนท่ีสอง 

เลขานุการสภาฯ      เรียนเชิญทานรองประธานสภาฯคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก   

ระเบียบวาระท่ี ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง ขอความเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน

 จังหวัดระยอง 
   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2557 
   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  2558 

รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานฯ 

เลขานุการสภาฯ  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 

  ขอ 22   ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
ฯลฯ 

  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2547 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
  ขอ 20 นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรก  ตามขอ 6 แลวการประชุมสภา

ทองถ่ินมี  2  ประเภท  คือ 
  (1) การประชุมสามัญ 

ฯลฯ 
  ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนํา
ความในขอ  11  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ 

รองประธานสภาฯ(1) การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองจะเรียง 
ประธานฯ ตามลําดับกอนหลัง  โดยเริ่มตั้งแตสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2557  

 มีสมาชิก สภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัย ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕7 

   ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ เรียนทานประธานสภา ฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานดิฉัน
นางสาวอุมา วิภูษณะ ส .อบจ . เขต 4 อําเภอแกลง อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ตามขอ 21 ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2557  มีกําหนด ๔๕ วัน ตั้งแตวันท่ี ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป คะ 

รองประธานสภาฯ(1) ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ 
 บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2557 เปนวันอ่ืนอีกหรือไม 

ถาไมมีผูเสนอ... 
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   ถาไมมีผูเสนอถือวาท่ีประชุมเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ 
  บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2557 มีกําหนด 45 วัน ตั้งแต 
  วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 เปนตนไป      
  ตอไปเปนการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2558  

มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป ๒๕๕8 

   ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

นายเสรี สุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภา ฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน
กระผมนายเสรี  สุวรรณวิจิตร ส.อบจ.เขต 8 อําเภอเมือง ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีกําหนด ๔๕ วัน ตั้งแตวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘      
เปนตนไป 

รองประธานสภาฯ(1) ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ 
 บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2558 เปนวันอ่ืนอีกหรือไม 
   ถาไมมีผูเสนอถือวาท่ีประชุมเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ 
  บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป 2558 มีกําหนด 45 วัน ตั้งแต
  วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป     

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานฯ  

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  

  ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป 

รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานฯ 

นายก อบจ.รย.      มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ค นท่ี ๒ 
แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

รองนายก อบจ .รย.(๒) เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ ขอเสนอ
ญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
   หมวดท่ีดิน และสิ่งก อสราง 

-  คาท่ีดิน... 
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   -   คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง   รายการท่ี 2.2.4 
   ตองเรียนครับวาญัตตินี้เปนการแกไขคํา ชี้แจงงบประมาณโดยใชวงเงินเดิมคือ 

1,430,000 บาท คือโครงการนี้มี 2 โรงเรียนก็คือในสวนของโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 
และโรงเรียน อนุบาล นานาชาติตากสินระยอง  ซ่ึงเดิมเปนอาคารอเนกประสงคสําหรับท่ี ให
ผูปกครองมาจอดรถรับ –  สงนักเรียน ในสวนของมัธยมตากสินระยองเดิมออกแบบเปนอาคาร
เอนกประสงคเพ่ือใหรถมารับ –  สงนักเรียนแตเนื่องดวยอาคารท่ีออกแบบนั้นมีขนาดใหญและ
จะไปขวางกับสระวายน้ํา ซ่ึง จะไปบดบังทัศนียภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สวนอีก
แบบ แบบท่ีสองก็จะเปนในสวนของอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ก็ทําเปนอาคารสําหรับให
ผูปกครองมารับ –  สงนักเรียนเปนท่ีพักคอยสําหรับเด็กอนุบาล เพ่ือท่ีจะไมตองเดินไกลมารอ
ผูปกครอง  และจะทําทางตอเชื่อมไปกับบริเวณโครงหลังคาท่ีเราไดทําไวใหนักเรียนเปน
ทางเดินเขาอาคารเรียน ก็จะเปนการแกไขแบบ แกไขคําชี้แจงงบประมาณ แตใหวงเงินเดิม 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประม าณ พ .ศ. 2556 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
ไดพิจารณาอนุมัติ    

รองประธานสภาฯ(1) มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 

 จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน...20..... คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    อนุมัติ           จํานวน .....19....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .......1.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕7 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานฯ 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง    
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 

 
ประธานฯ... 
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รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานฯ 

นายก อบจ.รย.  มอบนายจารุวัฒน  สุนทรเวชพงษ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
คนท่ี ๑ แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

รองนายก อบจ.รย.(๑) ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ            
ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายจารุวัฒน สุนทรเวชพงษ รองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเป นตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ดังนี้  

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

 -   เงินเดือนพนักงาน    รายการท่ี 1 

 งบลงทุน 

 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 -   คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   รายการท่ี 2 

  โอนเพ่ิม 
 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 -   คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 2 

 งบดําเนินงาน 

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 -   คาใชสอย     รายการท่ี 1 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมั ติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2557 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

รองประธานสภาฯ(1) มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
ประธานฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๐.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕7  โปรดยกมือข้ึน 
มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ.2557 
อนุมัติ           จํานวน .....๑๙.....คะแนนเสียง 

    ไมอนุมัติ        จํานวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ......๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕7  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

รองประธานสภาฯ(1) ดวยองคกา รบริหารสวนจังหวัดระยองไดมีใบแทรกในระเบียบวาระท่ี ๗               
ประธานฯ    ขอใหทานสมาชิกสภาฯ พิจารณาตามใบแทรกระเบียบวาระดวยครับ 
 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                  
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง    
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 

รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานฯ 

นายก อบจ.รย.  มอบนายกิตติ  เกียรติ์ มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี ๒ 
แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

รองนายก อบจ.รย.(๒) ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

 โอนลด 
 แผนงานงบกลาง 
 งานงบกลาง 
 งบสํารองจาย  
 -   เงินสํารองจาย    รายการท่ี 3.1 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
อําเภอเมืองระยอง 
-  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 24,25, 26 
 

อําเภอปลวกแดง... 
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อําเภอปลวกแดง 
 -   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 3,4 
 อําเภอแกลง 

-  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 49 
อําเภอนิคมพัฒนา 
-  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 3 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 -   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 2 

 แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

-  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 7 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 -   คาครุภณัฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 4 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

 -   เงินเดือนพนักงาน   รายการท่ี 1 

 -   คาจางพนักงานจางตามภารกิจ  รายการท่ี 12 

งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

 -   คาตอบแทน    รายการท่ี 2 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
-  คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 3 

 -   คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 16,17,18 

โอนลด... 
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โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 -   คาครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการท่ี 2 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

 -   คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายการท่ี 1 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

 -   คาตอบแทน    รายการท่ี 6 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 -   คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 19  

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2557 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ 

ในสวนของงบประมาณสํารองจายท่ีตั้งไวเดิม คือ ๑๑๐,๒๗๗,๙๐๗ บาท โอนลดใน
ครั้งกอนมา ๒๐,๑๘๕,๒๔๑ บาท และโอนลดในครั้งนี้มา ๕๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท มีโครงการท่ี
นาสนใจท่ีอยากใหทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ อยางเชนรายการท่ี ๒๔ เปนงานปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค ภายในพ้ืนท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดระยอง ซ่ึงเดิมตองเรียนใหทราบวา
อาคารนี้เคยเปนอาคารโรงอาหาร ตอนนี้ในสวนของขนสงระยองการตอใบอนุญาตขับข่ี มีหอง
สอบและหองอบรมใบขับข่ีท่ีคับแคบมาก ในหนึ่งวันมีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก จึงทําให
สถานท่ีไมเพียงพอตอการรองรับกับประชาชนท่ีมาใชบริการ ทางขนสงจึงรองขอมายังทาน
นายก อบจ . วาอยากจะใหขยายหองอา หารเดิมท่ีอยูบริเวณดานซายมือของสํานักงานขนสง 
ใหชวยปรับปรุงเปนหองอบรมและหองสอบใบขับข่ี เพ่ือจะรองรับกับจํานวนของผูท่ีมาใช
บริการกับทางขนสง ประกอบกับทาง อบจ .ไดจัดสรางโรงอาหารแหงใหมและลานจอดรถ
ใหกับสํานักงานขนสงจังหวัดระยองซ่ึงพรอมใชงานแลว จึง อยากขอปรับปรุงพ้ืนท่ีโรงอาหาร
หลังเกา ซ่ึงงบประมาณตรงนี้จะเขาในสวนของ อบจ.ระยอง สวนรายการท่ี ๒๕ เปนโครงการ 

สรางอาคาร... 
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สรางอาคารพักคอยหนาสํานักงานขนสง เปนท่ีสําหรับพักคอยรถผูท่ีใชบริการรถประจําทาง 
สวนในใบแทรกเปนรายการท่ี ๒๖ โครงการกอสรางโรงบม หมักปุยภายในศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอยครบวงจรของ อบจ . ตองเรียนใหทราบวาปจจุบันศูนยกําจัดขยะของเรามีขยะมาจาก
หลายพ้ืนท่ีหลายเทศบาลและหลาย อบต. วันหนึ่งประมาณ ๒๕๐ ตันขยะท่ีเราคัดแยกไดเปน
ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล สวนท่ีเหลือเราจะเอาไปฝงกลบ ปจจุบันขยะอินทรียจะ มีประมาณ 
๔๐ เปอรเซ็นตหลังจากท่ีเราคัดแยกแลว ขยะอินทรียท่ีเราแยกมาเพ่ือทําเปนปุยจะไดไมตอง
เอาไปฝงกลบ จึงขอสภาฯ เพ่ือท่ีจะทําโรงบมหมักปุย ตามรายละเอียดของมหาวิทยาลัย
เกษตร เราจะออกแบบอาคารเปนหองประมาณ ๒๘ หอง โดย ๑ หองสามารถเก็บขยะ
อินทรียไดประมา ณ ๘๐ ตัน ภายในอาคารจะมีระบบเติมอากาศ มีเครื่องบดเพ่ือจะ           
ใหเกษตรกรเอาปุยอินทรียไปใชประโยชน สวนหนึ่งเกิดประโยชนกับ อบจ .ระยองดวย      
เพราะหลุมฝงกลบจะไดรับขยะท่ีนอยลง จึงเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณา 

รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานฯ 

นายก อบจ.รย.  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ เรียนทานประธานสภาฯ 
ผานไปยังสมาชิกสภาฯ ผมขออภิปรายเพ่ิมเติมเพราะวาทานสมาชิกสภาฯ คงจะเห็นวามีการ
โอนลดครั้งนี้ถึงจํานวน ๕๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ก็เรียนวาสวนหนึง่ทานรองนายก ไดอภิปรายไป
แลว แตวางบประมาณกอนใหญท่ีเราไดเบิกมานี้ ขอเรียนวาเราตั้งงบประมาณในป ๒๕๕๗ 
จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติจะสงสัยวาคราวนี้ทําไมไมตั้งจาย
เปนรายการใหม เรียนวาขณะนี้เราม่ันใจวาเงินท่ีเราประมาณการไวเปนรายรับของปนี้ จํานวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นาจะไดตามเปา เนื่องจากเดือนกุมภาพันธท่ีผานมาเรามีเงินเขาแลว
ซ่ึงเปนเงินกอนใหญ ถือวาเปนรายไดท่ีเรารอคอย เปนยอดประจําปซ่ึงเปนรายไดกอนหลัก
ของ อบจ .แมวาจะต่ํากวาปท่ีแลว เราคาดวาปนี้เงินกอนนี้นาจะมากเนื่ องจากตัวเลขทาง
เศรษฐกิจในป ๒๕๕๖ ตัวเลขดี พอมาป ๒๕๕๗ ภาษีตางๆกําลังเดิน แตในป ๒๕๕๖ ท่ีผานมา
ตัวเลขทุกอยางดีหมดเลยแตวาเงินท่ีเขามาเปนเงินภาษีจาก vat  ท่ีกรมสรรพากรเก็บไปแลว
รอการเบิกจายของคนท่ีนําของมาสงออก ปรากฏวาต่ํากวาปท่ีแลวไป ๙,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท  
เปนตัวเลขท่ียังสงสัยอยูวานาจะมาก แตวาต่ํากวาเดิม แตต่ํากวาแคนี้ก็ไมนาจะทําใหเปาหมาย 
๑,๕๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ของเรากระทบ แตก็ไมนาจะไดเกิน ๑,๕๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท    
มากนัก ถาเราประมาณการตามท่ีเราเคยทํามา เรียนวาเม่ือเราม่ันใจวาตัวเลขภาษีท่ีเรา          
จะไดประมาณการคือ ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราไดตั้งงบสํารองจายไว ๑๑๐,๒๗๗,๙๐๗ 
บาท คราวท่ีแลวเราประชุม เราตั้งจายเปนรายการใหมไว ๒๐,๑๘๕,๒๔๑ บาท คราวนี้เราก็
เลยตั้งจายเปนรายการใหมอีก ๕๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท เปนรายการท่ี ๒๔ ตามท่ีทานรองนายกฯ 
ไดอภิปรายไวแลว สวนรายการท่ี ๒๕ เปนเรื่องของขนสงซ่ึงเราไปพัฒนา คนจะมาตอทะเบียน 
ทําใบขับข่ีเสียคาธรรมเนียม ทุกอยางโดยกอนหนานี้เขา อบจ.  รอยเปอรเซ็นต แมปจจุบันเรา
จะรับรูรายไดแค ๔๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เกินจากนั้นเราไมรับรู เปนของคนอ่ืนก็ไมเปนไร  เรา
ยังคงเดินหนาทํา ใหเปาหมายภาษีลอเลื่อนเดินหนาไปเรื่อยๆ คิดวาวันหนึ่งเม่ือทุกอยางลงตัว 
เงินสวนลอเลื่อนนาจะกลับมาเปนของ อบจ .เหมือนเดิม  เม่ือเราไปลงทุนแลวก็ยังขาด      
หองประชุม คนมาทําใบขับข่ี ใครท่ีมาติดตอก็จะทราบวามีปญหา การท่ีเราไปลงทุนครั้งนี้จะ
สําเร็จครบ จะเหลือเพียงโครงการใหญโครงการเดียว คือการยายขนสงท่ีเก่ียวกับรถเกินจาก
หกลอข้ึนไปท้ังระบบ ข้ันตอนการตอทะเบียน การอบรมใบขับข่ีของรถท่ีมีสารเคมี ซ่ึงอยูใน 

แผนท่ีเรา... 
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แผนท่ีเรากําลังดูวาภาษีลอเลื่อนจะกลับมาอยูท่ีเราเม่ือไหร ตอไปดูท่ีปลวกแดงในงบประมาณ 
 ท่ีผานมา ในสัดสวนของปลวกแดงยังไมมาก เราไปประชุมจังหวัดเคลื่อนท่ีและไดรับการ

รองเรียนมา เลยใสใหไปรายการท่ี ๓ กอสรางถนน คสล . สายโปงเกง- บึงตาตา ไมเยอะ
เทาไหร เปนเงิน ๓,๑๓๐,๐๐๐ บาท สวนท่ีกอนใหญนาจะเปนถนนของเรา ถนนสายบึงตาตา-
บึงตาใหญ อันนี้ เปนถนนของเราท้ังเสนและมีความเสียหายมาก มีการเอาตนกลวย เอาขาว  
มาปลูกในบนเปนการประทวง แตคราวท่ีแลวเรายังไมพรอมเลยไมกลาใสลงไป แตคราวนี้เม่ือ
เราเห็นวาทางงบประมาณ นาจะไดในสัดสวนของปลวกแดง เลยใสไปอีกใหถนนสายนี้อีก 
๑๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท ของอําเภอแกลงท่ีไปประชุม อบจ. พบประชาชนมีท่ีเดือดรอน ถนนสาย
โรงสี-คลองใช หมู ๒ ถนนทางเกวียน อันนี้นาจะเปนสะพานพัง ใหไปอีก ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท 
สวนรายการใหญของอําเภอนิคมพัฒนา เปนการขยายเขตประปาในตําบลมาบขายี่สิบลาน
บาท ซ่ึงอันนี้เก่ียวพันกันหลายเรื่อง ถามวาจําเปนเร งดวนไหม ขอบอกวาเปนเรื่องจําเปน
เรงดวนเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือจะยายจากท่ีเรียนท่ีสอนโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง ไปอยูท่ีตึกเขาท่ีอําเภอนิคมพัฒนา ไมมีน้ําประปา ก็มีการรองขอมาวา
ยายไปแลวไมมีน้ําใหทํายังไง ก็เลยไปติดตอท่ีการประ ปาสวนภูมิภ าค สวนการประปา ฯ 
จะตองลงทุนขยายเขตใชเงินใกลๆรอยลานบาท ทางมหาวิทยาลัยไมมีเงิน เราก็เลยดูวาทางท่ี
เราจะชวยไดนั้นก็คือเอาเรื่องท่ีเทศบาลมาบขาทําเรื่องมาถึงเราวา เทศบาลมีปญหาเรื่องน้ํา 
เม่ือมีการเจริญเติบโตน้ําก็ไมพอใช เม่ือ ๒ เรื่องมาเจอกันเราก็เลยบู รณาการทีเดียว เราจะตั้ง
งบให ๒๐ ลานบาท เพ่ือขยายเขตประปาใหกับเทศบาลตําบลมาบขา และเทศบาลตําบล   
มาบขาก็เอาน้ํามาขายใหกับมหาวิทยาลัยพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และขายใหกับ
ชุมชนในเขตเทศบาลทําใหเทศบาลมีรายไดเพ่ิม สวนมหาวิทยาลัยก็มีน้ําใช รวมไปถึงเทคนิค
บานคายท่ีอยูในโครงการเดียวกัน เลยตองใชเงินในการทําโครงการนี้ เปนการทําโครงการตาม
ขอเสนอรองขอเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลมาบขา เพ่ือใหเทศบาลตําบลมาบขาไปจัดการ
ขยายน้ําใหกับมหาวิทยาลัยพระนครเหนือ อันนี้เปนงบประมาณท่ีตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท นอกจากนั้นก็มีไม มากท่ีขอมาในคราวนี้ ลวนแลวแตเปนเรื่องท่ีจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง       
ใชเงินงบกลาง สวนอีกเรื่องท่ีสําคัญคือจัดซ้ือรถพยาบาล ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพราะเนื่องจาก
โรงพยาบาลท่ีนิคมพัฒนาไดรับรถท่ีปลดระวางจากโรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุด 
เปนรถท่ีสภาพเกา นิคมพัฒนาความพรอมท่ีโรงพยาบาลก็ไมมี ผมเคยใหตัวแทนสภาฯ แหงนี้
ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ ไปดูท่ีโรงพยาบาลท่ีเกิดใหมท่ีนิคมพัฒนา ซ่ึงการท่ีเราไปดูนั้นเพ่ือให
สอดคลองกับการท่ีเรามีโครงการของ อบจ .จะไปทําโรงพยาบาล โรงพยาบาลท่ีมีอยูแลวจาก
การใชจายเงินของรัฐยังไมมีความพรอม ยังไมมีหมอยังไมมีอุปกรณการแพทย ยังไมมีบุคลากร
ท่ีใช เพราะฉะนั้นความคิดท่ีเราจะทําเรื่องเก่ียวกับพวกนี้ไมงาย เรื่องท่ีงายคือการสงเสริมให
โรงพยาบาลมีความคลองตัวและใชไดกอน สุดทายโรงพยาบาลนิคมพัฒนาท่ีขอใหเราชวย
สนับสนุนรถพยาบาล เพราะคนท่ีมาโรงพยาบาล หมอก็ไมมี เครื่องมือแพทยก็ไมทันสมัย สวน
รถท่ีสงตอโรงพยาบาลก็เกา เพราะฉะนั้นจึงไมมีความพรอมอะไรเลย เราจึงจําเปนท่ีจะตองให
รถใหมไป พอมีคนมาถึงโรงพยาบาลและไมไหวเราก็พาข้ึนรถเพ่ือสงตอไปยังโรงพยาบาลท่ีมี
ความพรอม  เราจึงตองตั้งงบประมาณเพ่ือซ้ือรถใหกับโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ๒,๕๐๐, ๐๐๐ 
บาท และสุดทายคือ ศูนยกําจัดขยะท่ีทานรองกิตติ ไดอภิปรายไปแลวนั้น เรามีความจําเปน   
ท่ีจะตองตอยอดท่ีศูนยขยะ ในการทําบอหมักปุย ซ่ึงสารอินทรียท่ีไดมานั้น เราไมมีบอหมัก   
เราคงตองกลับไปท่ีหลุมฝงกลบอีก สุดทายคัดแยกเสียคาน้ํา คาไฟ คาแรงงาน กลับไปท่ีเดิม  

ไมเกิดประโยชน... 
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ไมเกิดประโยชน จึงตองเอามาทําเปนปุยเพ่ือแจกจายไปยังเกษตรกรท่ีมีความจําเปนตองใช   
 หรือจะนําไปตอยอดเปนสูตรปุยตางๆท่ีใชในสวนยางก็ดี สวนผลไม หรืออ่ืนๆ จําเปนตองใช

เงินอีก ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเรียนมายังทานประธานฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ เพ่ือ
ชวยกันพิจารณาใหความเห็นชอบตามญัตติกันตอไป 

รองประธานสภาฯ(1) มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
ประธานฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒๐........คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕7  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม โปรดยกมือข้ึน 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕7  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

อนุมัติ           จํานวน ....๑๙.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ......-........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน .....๑........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานฯ 

เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวด คาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

รองประธานสภาฯ(1)  ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายก อบจ.รย.      มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ   

รองนายก อบจ.รย.(2) เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายกิตติ         
 เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดวยองคการบริหารสวนจังหวัด
 ระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ  พ.ศ. 2557  ดังนี้  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 

งบลงทุน… 
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   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -  คาครุภัณฑสํานกังาน    รายการท่ี 2 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

  -  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      รายการท่ี 4               
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ. 255 7 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัด ระยอง      
ไดพิจารณาอนุมัติ   

รองประธานสภาฯ(1) มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานฯ ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  โปรดยกมือข้ึน     
 มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปล งคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 

อนุมัติ           จํานวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง อ่ืนๆ 

รองประธานสภาฯ(1) เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา 
ประธานฯ  แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน ๓ คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน ๓ คน 
  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 
  เนื่องดวยไดรับหนังสือจากองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอใหสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
จํานวน ๓ คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน ๓ คน 

  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

  ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประกอบดวย 

(๓) สมาชิกสภา... 
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  (๓) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

คัดเลือก จํานวน ๓ คน 
  ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ประกอบดวย 
  (๑) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือก 

จํานวน ๓ คน กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนง  คราวละ ๒ ป และอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได 

  กระทรวงมหาดไทยไดซักซอมแนวทางการเตรีย มการเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกรณี
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือกใหถือปฏิบัติดังนี้ 

  (๑) การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
(๒) การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ีประชุมตองมีผูรับรอง จํานวนอยางนอยสอง

คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองใหความยินยอม 
(๓) การเสนอชื่อ หากเสนอชื่อครบตามจํานวน ใหถือวาผูนั้นไดรับคัดเลือก  
(๔) หากเสนอชื่อเกินจํานวน ใหประธานแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกโดยการ

ลงคะแนนลับ (ใชวิธีเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ผูไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรลงคะแนนไดไมเกินตาม
จํานวนท่ีกําหนด) 

(๕) ใหประธานสภาฯ ตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน (ท่ีอยูในท่ีประชุมและมิไดเปนผูไดรับ
การเสนอชื่อ) จํานวนสามคน เปนกรรมการตรวจสอบคะแนน การตรวจนับคะแนน 

   (๖) การตรวจนับคะแนน 
        ผูไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก 

หากผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคนใหลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงได
คะแนนเทากัน 

หากไดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 
(๗) ประธานสภาฯ แจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถ่ินทราบเพ่ือออก คําสั่ง

แตงตั้งตอไป 
(๘) หากผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือพนตําแหนงใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนภายใน 

๔๕ วัน นับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึง ๙๐ วัน จะไม
ทําการคัดเลือกแทนตําแหนงท่ีวางก็ไดและใหผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกอยูในตําแหนงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูซ่ึงแทนตน 

รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองแถลงรายละเอียด 
ประธานฯ  

นายก อบจ.รย.  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายปยะ         
  ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดมี
  คําสั่งแตงตั้งผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามมติของสภาฯ จํานวน   
  6 ราย เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและคณะกรรมการติดตาม
  และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามคําสั่ง อบจ .ระยอง  
  191 /2555 และ คําสั่ง  อบจ .ระยองท่ี 193 /2555 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2555  
  ตามลําดับ  นั้น เนื่องจากคณะกรรมการท้ัง 2 คณะดังกลาว ครบวาระใน วันท่ี 3 กุมภาพันธ  
 

2555 เพ่ือถือ... 
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  2555 เพ่ือถือปฏิบัติขอ 8 (3) และขอ 28 (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
  จัดทําและประสานแผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.2548 จึงเรียนมาเสนอ
  ญัตติฯ นี้มาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภาฯ เพ่ือเปนคณะกรรมการฯ 
  ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 3 ราย 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง จํานวน 3 ราย 

รองประธานสภาฯ(1) ตอไปเปนการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๓ คน       
ประธานฯ เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ   
  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ตอท่ีประชุมและผูรับรองดวยอยางนอย ๒ คน 
  ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 4 อําเภอแกลง ขอเสนอ 

  ๑. นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  ส.อบจ.เขต 8  อ.เมืองระยอง 
  ๒. นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  ส.อบจ.เขต 2  อ.แกลง 
  ๓. นายศุภชัย  จิตรดล  ส.อบจ.เขต 10  อ.เมืองระยอง 

รองประธานสภาฯ(1) ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ
ประธานฯ สมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.อุมา  
  วิภูษณะ  เสนอ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                 
เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน ๓ คน ไดแก 

  ๑. นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  ส.อบจ.เขต 8  อ.เมืองระยอง 
  ๒. นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  ส.อบจ.เขต 2  อ.แกลง 
  ๓. นายศุภชัย  จิตรดล  ส.อบจ.เขต 10  อ.เมืองระยอง 

รองประธานสภาฯ(1) ตอไปเปนการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๓ คน เปน  
ประธานฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ตอท่ีประชุมและผูรับรองดวยอยางนอย ๒ คน  

ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 

นายมนัส สมศักดิ์ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายมนัส สมศักดิ์     
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตอําเภอวังจันทร ขอเสนอ 

  ๑. นายอดุลย  นิยมสมาน  ส.อบจ.เขต 2  อ.บานคาย 
  2. นางสาวอุมา  วิภูษณะ  ส.อบจ.เขต 4 อ.แกลง 
  3. นายไพรวัลย  จิตรปลื้ม  ส.อบจ.เขต 3  อ.บานฉาง   

รองประธานสภาฯ(1) ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ
ประธานฯ สมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.มนัส  
  สมศักดิ์ เสนอ 

มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                 

เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหา รสวนจังหวัดระยอง 
จํานวน ๓ คน ไดแก 

  ๑. นายอดุลย  นิยมสมาน  ส.อบจ.เขต 2  อ.บานคาย 
  2. นางสาวอุมา  วิภูษณะ  ส.อบจ.เขต 4  อ.แกลง 
  3. นายไพรวัลย  จิตรปล้ืม  ส.อบจ.เขต 3  อ.บานฉาง   

รองประธานสภาฯ(1)     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานฯ  ขอเชิญ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2  

รองนายก อบจ.รย.(2) เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน มีขาวแจงจาก
โรงเรียนมัธยมตากสินระยองนะครับ มีการสอบนักเรียนในชั้น ม .1 ซ่ึงไดสอบเสร็จไปแลว    
1 ชุด ก็คือเด็กความสามารถพิเศษนะครับ แลวก็มีการประกาศผล แลวก็มีการจัดสํารองแลว
นะครับ นักเรียนท่ีสอบไดแลวไมมารายงานตัว เราก็จะเอาสํารองข้ึนมาแทนนะครับ ก็จะคัด
เด็กท่ีเกงนะครับ เพราะวาถาเด็กไมเกงเขาไปเรียนก็จะมีปญหา สวนเด็กท่ีสอบไมไดในรอบนี้
นะครับ ก็จะมีการเปดรั บในรอบท่ี 2 ในระดับชั้น ม .1 และ ม .4 ใหยื่น  ใบสมัครท่ีโรงเรียน  
ในวันท่ี 11-13 มีนาคม 2557 นักเรียนท่ีสอบความสามารถพิเศษแลวไมไดก็ตองมายื่น    
ใบสมัครใหมนะครับ อันท่ีสมัครไปแลวใชไมไดแลวนะครับ สอบคัดเลือกวันท่ี 15 มีนาคม 
2557 ของ ม .1 นะครับ สวน ม.4 จะสอบในวันท่ี 16 มีนาคม 2557 จะประกาศผลใน
วันท่ี 19 มีนาคม 2557 และมอบตัวในวันท่ี 23 มีนาคม 2557 นะครับ ก็ขอแจงใหทาน
สมาชิกสภาฯ ทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ(1)     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานฯ  ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายก อบจ.รย.  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเรียน
เพ่ิมเติมนะครับ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรามีนโยบายอยางนี้    
นะครับทานสมาชิกสภาฯ จะไดทราบหลักการ ม .1 เราจะเปดสอบ เปดสมัครไมพร อม
โรงเรียนใดในสังกัด สพฐ. หมายความวาเราเปดกอน เราสอบกอน เราใหสมัครกอน เพราะวา
พอถึงโรงเรียนในสังกัด สพฐ .แลว เขากําหนดกฎเกณฑใหตัดสินใจวาคุณจะเรียนท่ีไหนให
ตัดสินใจเลย แลวก็สมัครพรอมกัน สอบพรอมกัน เพราะฉะนั้นเด็กตองรูความสามารถตัวเอง
วาจะเรียน ท่ีไหนได เลือกไดครั้งเดียว ถาไมไดก็คือไมไดเลย อันนี้คือระบบของ สพฐ . แตของ
เราเปดกอนเลยครับ ใหมาสมัครแลวก็มาสอบ สอบเสร็จแลวจะไปสมัครโรงเรียนระยอง
วิทยาคม โรงเรียนวัดปา โรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนสวนกุหลาบก็ไดครับ ไปทดสอบ
ความสามารถตัวเองได ถามว าเพ่ืออะไร เพ่ือท่ีเราจะไดมีขอมูลไงครับ วามาจากอําเภอไหน
เขตไหน มีความรูแคไหน เราก็จะมีขอมูลท้ังหมด สมมติวาเด็กมีพันคน ในพันคนเรารูเลยวา
ท่ีมาของแตละโรงเรียน ครูสอนไมเหมือนกัน บรรยากาศโรงเรียนไมเหมือนกัน มาสอบวิชา
ตางๆ ไดคะแนนเปนอยางไร แลวถา ไปสอบโรงเรียนอ่ืนๆ ได ก็ไปเรียนไดเลยครับ แตถาไป
แลวมันไมได จะมาถึงเราหรือไมครับ มาแนครับ แตมาแลวเราก็จะไดรูวาท่ีมานี้คะแนนเปน
อยางไร ความรูความสามารถในวิชาตางๆ เปนอยางไร มาอยูกับเราก็ตองมาเริ่มตนปรับสภาพ 

 
ปรับการศึกษา... 
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ปรับการศึกษา เพ่ือเขาสูโรงเรียนเรา เราเปนผูเสียสละ เราไมปดก้ัน ถาเราสอบพรอมกันก็แย
เลยครับ เด็กมาหาเราก็ไมรูวาเปนมาจากไหน เปนอยางไรก็ยิ่งลําบาก ผมก็เรียนวาถาใครมา 
ถามทานก็แลวแตทานบอกเขาไปเลยนะครับ สมัครท่ีเราได สอบท่ีเราได เสียเงินไมมากครับ 
แตก็โอกาสเราจะชวยทานมีนะครับ เม่ือทานไปนูนมานี่แลว สุดทายไปไมไดก็กลับมาหาเราได 
เราก็จะปรับพ้ืนฐานใหวาจะตองปรับพ้ืนฐานอะไร ตองเสริมอะไร ทําใหเขาทันกับคนเกงๆ   
ไดอยางไร สวนอนุบาลไมไดมีปญหานะครับ ก็ทดสอบความสามารถ ผูปกครองมีความพรอม  

 ก็เปนไปตามกติกา ก็ทําความเขาใจกับผูปกครองและเด็กนักเรียนวาสามารถสมัครแลวถาสอบ
ท่ีอ่ืนได ก็สามารถไปเรียนท่ีนั่นไดเลย แตถาเราเปดสมัครแลวไมมาสมัคร ไมมาสอบ   ทานไป
สอบท่ีอ่ืนแลวทานกลับมาหาเรา เราก็ไมมีขอมูล อันนี้ก็เรื่องใหญเลยครับ จะรับหรือไมรับก็ไม
รู เพราะทานไมมีขอมูลอะไรเลย ผมเรียนวาเราไมไดเปนโรงเรียนท่ีมีเด็กเกงสุด เหมือนกับท่ี 
ปตท.เขาทํา ปตท.เขาวางศิลาฤกษแลวท่ีวังจันทรเปนสถาบันท่ีใหญมากคัดเด็กท่ีเกงท้ังนั้นเลย
ครับ แตผมดูแลวเด็กระยองคงเรียนไมเยอะนะครับ เพราะเด็กระยองเราคงไมเกงข นาดนั้นนะ
ครับ โอกาสท่ีคนระยองไปเรียนมันก็ยาก เพราะตองเกงจริงๆ เทานั้น เพราะฉะนั้นโรงเรียน
ของเราก็เลยเปดโอกาส ขอหนึ่งก็คือถาเรียนเกงก็ไดเรียนฟรี ถาเกรดเฉลี่ยเกิน 3.7 ก็เรียนฟรี
ครับ ขอสองคุณมีความสามารถพิเศษ เชน กีฬา ดนตรี ศิลปะ เราก็มีหองพิเศษนะครับ ไปเลน
กีฬาไดเหรียญไดรางวัลเราก็ใหเรียนฟรีครับ เราก็สงเสริมกีฬา ศิลปะ ดนตรี ขอสามเด็กท่ี
ยากจน พอแมเลิกกัน มีปญหาครอบครัว ก็เรียนฟรีครับ ไมอยูในเกณฑเหลานี้ก็ไมมีชองใหเขา
ครับ ก็ตองเสียเงินครับ นี่คือโรงเรียนท่ีเราทําอยูมาหลายปแลว เพราะ ฉะนั้นอยาไปหนักใจ
ครับ ถาลูกทานเรียนเกงก็เรียนใหได 3.7 ครับ ทานก็เรียนฟรีเลย บางคนมาหาผมบอกวาถา
พอเรียนเกง ลูกจะไดเรียนฟรีหรือไม อันนี้ไมเขาเกณฑนะครับท่ีฟรีก็ใชเงินของ อบจ .จายให
โรงเรียน โรงเรียนก็เอาไปบริหารนะครับ ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ(1)     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม 

นายเดชา บุญธรรม เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายเดชา บุญธรรม 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอนิคมพัฒนา ก็อยากจ ะ
ขอขอบคุณผูบริหารท่ีเล็งเห็นความสําคัญโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ผมเองก็ติดตามกับ
โรงพยาบาลนี้มานานแลวนะครับ เพราะวามีปญหาหลายเรื่องมาก ท้ังบุคลากร ท้ังเครื่องมือ
แพทย อะไรตางๆ วันนี้ก็ยังดีนะครับ ไดรถพยาบาลใหม 1 คัน เวลาท่ีผมไปงานศพ เขาก็จะ
บอกถึงประวัติกอนท่ีจะเผานะครับ พูดไปพูดมาเจ็บปวยเขาโรงพยาบาลนิคมพัฒนาแลวก็ตาย 
ผมก็คิดวาถาเรามีรถแลวเราก็จะไดสงไปโรงพยาบาลอ่ืนไดบาง ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ(1)     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานฯ  ถาไมมีผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกท านท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม เพ่ือ

สรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ ในการดําเนินกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชน สูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ิน     
ของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ควา มสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนา         
ทุกประการ       

 

เลิกประชุม... 
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เลิกประชุม  เวลา   ๑5.50 น. 
 
 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 
                                                   (ลงชื่อ)            ผูตรวจรายงานการประชุม 

   (นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล) 
                                                      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 
 


